

TỬ VI ĐÌNH SỬ 2019 NỮ MẠNG

THÁNG 6 TÌNH CHỢT ĐẾN CHỢT ĐI

☛ Tổng quan tuổi Đình Sử nữ mạng

Nói chung cuộc đời của tuổi Đình Sử nữ mạng, quý cô xinh đẹp hiền từ, tâm hồn trong trắng đoan trang dễ thương và đa tài năng hữu học thức, cuộc sống thành công vẻ vang, giàu sang phú quý, nhưng quý cô chỉ biết chi tiền cho công việc chánh đáng như tậu nhà cửa, tạo lập cơ sở, làm ăn buôn bán. Trên phương diện tình cảm thì nhiều rắc rối, mối tình đầu khó thành, về sau mới trọn vẹn. Sơ niên đậm âm vui sướng, được gia đình cha mẹ bảo bọc yêu thương, trung niên thành tài, hậu vận đắc tài thọ lộc cập nết hạnh phúc đoan trang xinh đẹp chi số.

Hợp với tuổi Nhâm, Tỵ, Dậu - Khắc với tuổi Quý, Thìn, Tuất

Hợp với màu trắng, đen - Khắc với màu đỏ, vàng.

Xem tử vi tuổi Đình Sử nữ mạng năm 2019

ĐÌNH SỬ

23 Tuổi

(Sinh từ 07/02/1997 đến 27/01/1998)

Thủy mạng - Âm nữ

Giang Hà Thủy- Nước Cuối Sông

Sao hạn 2019: Thổ tú: Đi xa không tốt, kỵ tháng 4 và 8: Xấu

Vận hạn 2019: Huỳnh Huyền: Cần giữ gìn sức khỏe và tai nạn: Nhẹ

Vận niên 2019:

- Xà âm tín: (rấn bị nhốt): Xấu

- Mạng: THỦY gặp năm MỘC là Tương sanh: Tốt

- Địa chi tuổi: SỬU gặp năm HOI là Tam tai: xấu

- Thiên can tuổi: ĐÌNH gặp KỶ: là tương sanh: Tốt

Luận lá số tử vi Đình Sử năm 2019 nữ mạng

Chiếu theo sự vận chuyển của Âm Dương Ngũ Hành trong vũ trụ, năm 2019 tiểu vận động tại cung: Khâm, Hành thủy thuộc hướng Chánh Bắc. Đối với tuổi Đình Sử là tuyệt địa: Xấu.

Toạ cung tiểu vận có các sao cố định: Thái tuế, Thành long, Hoá lộc

Chiếu có các sao cố định:

1/ Tuế phá, Thiên khốc, Thiên hư, Bệnh phù.

2/ Hoa cái, Long trì, Quan phù, Phục binh, Hoá khoa, Thiên la.

3/ Bạch hổ, Phi liêm, Triệt.

Tại cung ấy gặp các sao lưu: Thiên mã, Tuế phá, Tang môn, Triệt.

Các sao lưu chiếu:

1/ Thiếu dương, Lục sỹ, Thiên khôi, Thiên không, Đà la.

2/ Thiên mã, Lộc tồn, Bác sỹ, Tang môn, Cò thần.

3/ Phượng các, Giải thần, Tướng quân, Quốc ấn, Điều khách, Quả tú, Địa võng, Tuần.

Theo như trên có thể luận đoán tổng quát, năm nay tam hợp Thái tuế Quan phù Bạch hổ, quý cô vốn là người có lòng nhân từ, hiếu thảo với cha mẹ, tốt bụng với anh em, tự xem mình là trụ cột của gia đình nên trong tương lai sẽ gánh vác mọi việc cho bản thân nói riêng và đại gia đình nói chung, để đem đến cho tất cả mọi thành công vẻ vang.

*Tuổi Sửu nữ mạng xinh đẹp. Đoan trang hiền hậu thông minh tuyệt vời
Tuổi đời gặp được thuận thời. Tiền tài phú quý một đời cao sang
Công danh thăng tiến vinh quang. Bạc tiền sự nghiệp giàu sang một đời
Tình yêu nồng thắm trọn đời. Vợ chồng hạnh phúc trọn đời yêu thương
Năm nay hội ngộ vấn vương. Chử tình chử hiếu thân thương với người.*

Công danh

Năm nay tam hợp Hoá khoa Hoá quyền Hoá lộc giúp cho các cô thành công trong việc học hành thi cử, để đạt cao. Trong việc làm thì nhờ cần mẫn và tài giỏi nên có chức vụ quan trọng và được mọi người yêu mến, hưởng tiền tài phúc lộc, có thể thay đổi cho mọi sự may mắn. Tuổi các cô thích hợp với nghề buôn bán thương mại, kinh doanh kế toán, làm các nghề ấy thì lợi sung mãn.

Tài chính

Ngoại tam hợp Lộc tồn và Chư tài tình hội tụ, như vậy năm nay chỉ thu nhập bình thường, chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày, nhưng trong tương lai sự nghiệp thật vững chắc, tiền tài phú quý, vào hậu vận thì giàu sang phú quý. Tháng 6 và 11 có tiền bạc, tháng 8 hao hụt tiền.

Tình cảm

Thiên hỷ Hồng loan Đào hoa bị Tuần Triệt cho nên quý cô không lập gia đình quá sớm, lúc này nên giao tế vui chơi nhưng đừng chính thức cưới hỏi kéo ân hận đôi bên.

Sức khỏe

Rối loạn kinh nguyệt, khí hư nhưc đầu

Lưu ý

Đầu năm nên cầu an giải hạn hay cúng sao, mỗi tháng vào ngày 19 âm lịch dùng 5 ngọn đèn, hoa quả, 3 ly trà, quay mặt về hướng chánh Tây mà khấn vái « Trung Ương Mậu Kỳ Thổ Đức Tinh Quân ». Mồng một tết nên xuất hành hướng Tây để nghênh tiếp Tài thần. Đi từ 1 đến 3 giờ sáng, tính theo giờ nơi cư ngụ.

Tử vi tuổi Đinh Sửu nữ mạng 2019 theo từng tháng

Mùa xuân

Tháng giêng: Rất may mắn trong công việc nhưng lòng buồn lo

Tháng hai: Chuẩn bị thi cử học hành, mọi sự tốt đẹp bằng vàng đề tên

Tháng ba: Thanh nữ xinh đẹp, tâm hồn đoan trang hiền hậu

Mùa hạ

Tháng tư: Gặp được quy nhơn giải quyết mọi phiền phức trong lòng.

Tháng năm : Tiếng tốt đồn xa, thành công trên bước đường sự nghiệp

Tháng sáu: Nết hạnh thủy my, được người khác phải đề ý và yêu thương

Mùa thu

Tháng bảy: Thành công trong việc làm, đi xa may mắn và có tiền

Tháng tám: Tồn hao tiền tài và gián đoạn công danh việc làm

Tháng chín : Tình chột đến chột đi, thật là vô thường

Mùa đông

Tháng mười: Lời hay ý đẹp đem lại cuộc sống bình an

Tháng mười một: Thành công tiền tài, nhiều người yêu thương

Tháng chạp: Bao nhiêu buồn phiền âu lo chán nản.



Nội dung sơ lược tử vi 2019 của Đình Sứu nam mạng do chùa Khánh An biên soạn để giúp quý bạn tham khảo được phần nào nắm được những diễn biến chính của mình trong năm 2019 (kỷ hợi) của mình. Nội dung này chỉ dùng để tham khảo.